

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG
NGHIỆP VÀ CHẾ XUẤT HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BQL-KHTH

V/v mời tham gia đăng ký xét chọn
sản phẩm công nghiệp chủ lực
thành phố Hà Nội năm 2024

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp trong các
khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch 302/KH-UBND ngày 15/12/2023 của UBND Thành phố về triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) thành phố Hà Nội năm 2024; Sở Công Thương Hà Nội được UBND Thành phố giao chủ trì phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai chương trình đánh giá xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2024.

Mục đích của việc xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có quy mô lớn, sức cạnh tranh cao trên thị trường, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Việc công nhận và tôn vinh các SPCNCL của Thành phố đã góp phần làm tăng giá trị thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp được tôn vinh; qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững. Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là SPCNCL thành phố Hà Nội sẽ nhận được nhiều chính sách hỗ trợ của Thành phố như: hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng, các tổ chức tài chính; hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu SPCNCL và các chính sách hỗ trợ khác... Đến nay, sau 06 năm triển khai Chương trình xét chọn (2018-2013), thành phố Hà Nội đã công nhận 229 sản phẩm của 156 doanh nghiệp đạt danh hiệu SPCNCL Thành phố.

Với mục tiêu ngày càng có nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố có sản phẩm sản xuất được tham gia xét chọn và công nhận là SPCNCL của Thành phố, Ban quản lý thông tin và kính mời các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đăng ký tham gia xét chọn SPCNCL thành phố Hà Nội năm 2024. Điều kiện và tiêu chí đáp ứng tham gia xét chọn, đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu trong Hướng

dẫn số 1744/HD-SCT ngày 14/4/2023 của Sở Công Thương Hà Nội (*được gửi kèm theo*). Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn trước **31/7/2024**.

Mọi thông tin chi tiết về Chương trình và đăng ký tham gia xét chọn SPCNCL, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Điện thoại: 024.33560570; đồng chí Nguyễn Văn Ngân, điện thoại 0986665053./.

Nơi nhận:

- Như trên (VP gửi email và đăng lên Website BQL);
- Sở Công Thương;
- Lưu: VT, KHTH.

TRƯỞNG BAN

Lê Quang Long